

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ ๗ มีกระบวนการ/กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาแบบออนไลน์ โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โครงการยุวกาชาดดีเด่นไฉ่พระราชนิพนธ์ โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือ ดำเนินตามกฎของลูกเสือ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. การดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นละ ๘๐ คน จำนวน ๓ รุ่น (๒๔๐ คน) เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง เพื่อให้สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค ร่วมบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ขยายผลการจัดกิจกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

๒) การดำเนินโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน ๑๑ ครั้ง มีข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหาร ครู ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตอาสา และจิตสำนึกที่ดีในการมุ่งทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ชุมชนและสังคมมีความสงบสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยและตระหนักถึงความสำคัญและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์

๓) การดำเนินโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ศธจ.เพชรบูรณ์ โดยจัดประชุม Kick Off สร้างความรู้ บทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีอาสาสมัครจิตอาสาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

๔) การดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน ๓ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล (รวม ๓ รางวัล) ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภท

ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ

๕) การดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และคัดเลือกสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลที่ปรึกษาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โดยมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จำนวน ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนห่มเกล้าพิทยาคม อำเภอห่มเกล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนบ้านป่าบาง อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่ลูกเสือ เนตรนารี ให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองและยึดมั่นปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

๖) การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาแบบออนไลน์ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาแบบออนไลน์ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้รับนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

๗) การดำเนินโครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่ยุวกาชาด และเป็นการขัดเกลาจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รู้คุณค่าการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่นตามคำปฏิญาณตน มีระเบียบวินัย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งผลให้สังคมเกิดความมั่นคงและสงบสุข มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดโดยตระหนักถึงความสำคัญของคำปฏิญาณตน และมีจิตสำนึกในการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม มีความเสียสละ มีจิตเมตตา กรุณาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ให้กำเนิดยุวกาชาด และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำนุบำรุงและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมยุวกาชาด